



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๘๐๒๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๓๑๐ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ลงนามในประกาศและอนุมัติเผยแพร่พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบนของ

หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และจัดทำคู่มือ การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแก่งหางแมวถือเป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมวและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัฐวรรณี ทองศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ ดุจวรรณ

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว
ตามประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว	
<p>ชื่อหน่วยงาน:งานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี: ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ -เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก่งหางแมว Link ภายนอก:ไม่มี หมายเหตุ:ไม่มี</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง ธัญวรัตน์ ทองศรี (นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p>	